

กรรมวิธีการได้ และลงมติข้อมพระสุธรรมวินิจฉัย เป็นกรรม
วิธีการแทนต่อไป

ประกาศมาณวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๘

พระยามานวราชเสวี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๔๗๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๘

ณพระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา ฯ
กล่าวเปิดประชุมและให้สมาชิกประเภทที่ ๒ ที่ใดตรงข้อมชนใหม่ ๒ นาย
ปฎิญาณตนตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรสยาม มาตรา ๑๘ ครั้น
แล้วประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ
ครั้งที่ ๒ และ ๓ / ๒๔๗๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ไม่มีผู้ใดคัดค้าน
ที่ประชุมได้รับรองรายงานทั้ง ๒ ครั้ง

ประธานสภา ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับรายงานจาก พลท. พระยาเทพหัสดิน ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาคอบ ส่วนเรื่องการโอนที่ดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบล บางคอกแหงม อำเภอบ้านทราย จังหวัดพระนคร ให้แก่บริษัท ดิยามอินดัสตรีส์ จำกัด พุทธศักราช ๒๔๗๘ ว่า น.ต. หลวงชำระ- นาวาสวัสดิ์ ร.น. ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยอ้างเหตุว่าอาจจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่จะต้องให้ข้อเท็จจริงต่อ คณะกรรมการ เพื่อให้การคอบส่วนเป็นไปโดยควร

ที่ประชุมไม่คัดค้าน และอนุญาตให้ลาออกได้ ทั้งลงมติตั้งซ่อม พระสุธรรมวิจิตรย์ สมาชิกประเภทที่ ๒ เป็นกรรมการแทนต่อไป

ประธานสภา ฯ อนุญาตให้สมาชิกสภา ฯ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ ตามลำดับ คือ

๑. ขุนครุการพิจิตร ผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ตั้งกระทู้ถาม ว่า ๑. ครูโรงเรียนรัฐบาลตามจังหวัดต่างๆ ไปไม่ใคร่ได้เงินเดือนในเมื่อได้ทำความดีความชอบตามรอบปี แม้แต่สอบได้ได้ เดือนวิทยะฐานะก็ไม่ได้ขึ้นโดยง่าย ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด ๒. ครูโรงเรียนประชาบาลแม้แต่เป็นครูประกาศนียบัตรประโยคครูมูลหัตถ์ ครูประถมก็ไม่ใคร่ได้เงินเดือนตามอัตราที่วางไว้ มักจะได้น้อยกว่าเป็น

ส่วนมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นจะได้ครูที่ดัดมาตั้งสอนในโรงเรียนประชาบาล ให้ดีได้อย่างไร รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่ ๓. โรงเรียนเกษตรกรรม สอนหนักไปทางการเพาะปลูก การทดลองเพาะปลูกก็มากเกินไปกว่าวิชาอื่น ๆ ทั้งรัฐบาลจะคิดแก้ไขอย่างไรบ้างหรือไม่ และวิชาการค้าเบืองต้นรัฐบาลจะคิดให้มีในหลักสูตรชั้นในโรงเรียนเกษตรกรรมด้วยได้หรือไม่

ขุนศุภคนวิทศึกษากร รัฐมนตรีช่วยราชการกระทรวงธรรมการ ตอบว่า ๑. ครูโรงเรียนรัฐบาลที่ทำความดีความชอบ ทางการศึกษาพิจารณาเงินเดือนรอบปีให้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล แต่สำหรับการเงินเดือนตามวุฒิประกาศนียบัตรนั้น ตำแหน่งมีน้อยกว่าจำนวนคน ก็จำเป็นต้องให้มีการสอบแข่งขันกัน และคัดเลือกบรรจุตามลำดับ ภายในจำนวนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ๒. ครูประชาบาลได้รับเงินเดือนจากยอดเงินช่วยการประถมศึกษาที่รัฐบาลอนุญาต การรับเข้าบรรจุเป็นครูประชาบาล จังหวัดที่ย่อมบรรจุได้ภายในวงเงินที่มีตำแหน่งว่าง ไม่อาจรับบรรจุได้เกินกว่านั้นได้ ในบิตนแม่แต่การบรรจุเป็นครู ร.ร. รัฐบาล ก็มีได้ถืออัตราเงินเดือนตามประกาศนียบัตร แต่อย่างไรก็ดี ทางการกำลังพิจารณาปรับปรุงเพื่อที่จะให้เป็นสามัญรูปโดยทั่วไปแล้ว ๓. โรงเรียนเกษตรกรรมเป็นโรงเรียนวิสามัญที่มุ่งอบรมเด็ก ให้มีความรู้เพื่อออกไปประกอบ

การอาชีพทางเกษตรได้ จึงสอนหนักไปในทางเพาะปลูกตามที่
กระทรวงกรรมการมุ่งหมาย ส่วนวิชาค้าขายเบื้องต้น ก็มีใน
หลักสูตร โรงเรียนเกษตรกรรมอยู่แล้ว

๒. นายต๋วง ศรีวิโรจน์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดตลิ่งชัน ตั้งกระทู้
ถามว่า ปรากฏเรื่อง ๆ ว่านักเรียนชายหญิงซึ่งยังอยู่ในระหว่างเด่า
เรียนประพฤตินิสัยผิดใคร่กันเอง ดอนทำชู้กันบ้าง พากันไป
อยู่กับอย่างผัวเมียบ้าง อยากทราบว่ากระทรวงกรรมการจะได้ดำริ
ตราข้อบังคับเพื่อระงับความเลื่อมเดี่ยหลายอย่าง ดังเรื่องทักถ้าว
แฉกให้เซมงวดชนใดหรือไม่ และจะจัดการอย่างไร เมื่อไร

น.อ. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กรรมการ ตอบว่า กระทรวงกรรมการได้เอาใจใส่ในเรื่องความ
ประพฤตินิสัยของนักเรียนชายหญิงอยู่อย่างงวดขัน ถ้าทราบระแคะระคาย
ชน ครูก็ติดต่อกับผู้ปกครองที่จะตักเตือนว่ากล่าวอยู่เสมอ ใน
เรื่องน่เกี่ยวข้องกับความประพฤตินิสัยของเด็กนั้น ย่อมจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองทางบ้านเป็นอย่างดีด้วย

๓. หลวงศรีประกาศ ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งกระทู้
ถามว่า ๑. การขเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายวิชาการของกระทรวง
กรรมการมีกฎเกณฑ์อย่างไร ๒. ครูผู้น้อยเป็นจำนวนมากทำงาน
ตั้ง ๗ ถึง ๑๕ ปี โดยไม่ได้ขเงินเดือนเลย เพราะเหตุไร ๓. ครู

กรุงเทพ ฯ ตรวจข้อสอบนักเรียนได้ค่าตรวจ ครูหัวเมืองตรวจไม่ได้ค่าตรวจ เพราะเหตุไร ๕. ทำไมต้องบังคับให้ครูต้องรับหนังสือวิทยากรด้วย เด็กเสียไม่ได้หรือ

ขุนคลังกระทรวงศึกษากร รัฐมนตรีช่วยราชการกระทรวงธรรมการ
ตอบว่า ๓. เกณฑ์การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายวิชาการของ
กระทรวงธรรมการ มีกฎเกณฑ์ดังนี้ ผู้ที่บังคับบัญชาเดิมนามชน
มาว่าสมควรเป็นผู้ที่จะได้เงินเดือนชน อ.ก.พ. กรมศึกษาธิการจะได้
พิจารณาความชอบที่รายงานขึ้นมาเหล่านั้น โดยคิดให้เป็นคะแนน
แบ่งออกเป็น ๓ หมวด คือ (๑) คะแนนสำหรับระยะเวลาที่ผู้นั้นได้
เงินเดือนจากครั้งสุดท้ายมาจนบัดนี้ (๒) คะแนนสำหรับความดี
ความชอบทั่วไป ๓. คะแนนสำหรับเพิ่มให้เป็นพิเศษ เช่นผู้ที่
ต้องรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นได้แก่ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ อาจารย์
ผู้ปกครอง เป็นต้น หรือผู้ที่ทำงานพิเศษออกไป เช่นในหน้าที่ดูแล
อนุสฎภาภาษาต ฯลฯ หรือรับราชการในท้องถิ่นกันดาร หรือใน
ท้องถิ่นที่การทรงชีพแพงหรือ (รับราชการในท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภูมิตำเนา
โดยไม่ได้เงินเพิ่ม) ๒. การที่ครูผู้นั้นขอยทำงานมาตัง ๗ ปีถึง ๑๕ ปี
โดยไม่ได้เงินเดือนขึ้นเลยนั้น ในจำนวนครู ๓๗๕๖ คนที่ขอมานี้ ผู้
ที่ไม่ได้เงินเดือนขึ้นนับตังแต่ ๗ ปีขึ้นไปและผู้บังคับบัญชาขอมานี้
คร่าวๆมีอยู่ ๔๓ คน เหตุที่ไม่ได้ขึ้นเพราะ (๑) เงินเดือนเต็ม

คนแล้ว เช่นเป็นครูชั้น ๓ ได้ ๕๐ บาท เป็นครูชั้น ๒ ได้ ๗๕ บาท
ซึ่งประเภทนี้จะเงินเดือนเดือนใดก็ตามเมื่อตนเองได้เดือนวิทยฐานะชั้น
เป็นครูชั้น ๒ และชั้น ๓ ตามลำดับ (๒) เพราะมีความผิด (๓) เพราะ
ไม่ได้ทำความดีความชอบจนผู้บังคับบัญชาเสนอมานมา แต่อย่างไร
ก็ดี ในจำนวนที่คิดนานเกิน ๗ ปีรวม ๕๓ คนนั้นในสัปดาห์เดือน ๔๒ คน
อีกคนหนึ่งนั้นได้รับเงินเดือนเต็มขั้นแล้วไม่มีทางจะเพิ่มให้ได้ ๓. การ
ตรวจข้อสอบได้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบนั้น ทั้งในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดต่างๆ ไม่มีใครได้ค่าตรวจเลย แต่การตรวจข้อสอบได้ซึ่ง
กระทรวงจัดการสอบนั้น ถ้ามีจำนวนมากเช่นการสอบได้มัธยม
บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ไม่พอที่จะสามารถตรวจเองได้ทั้งหมดให้แล้ว
ภายในเวลาจำกัด กระทรวงจึงต้องตั้งผู้ที่มีคุณวุฒิตามสมควร
เป็นกรรมการสอบให้ตรวจ กรรมการที่ตั้งเหล่านั้นไม่ใช่เป็น
เจ้าหน้าที่ในแผนกสอบได้ ถึงแม้ว่าบางท่านจะเป็นข้าราชการสังกัด
ในกระทรวงกรรมการก็ได้ทำงานนอกเวลา จึงควรคิดค่าตรวจให้
แก่เขาเป็นพิเศษ มิฉะนั้นอาจจะเสียผลแห่งงานได้ ๔. ที่ควรต้องรับ
วิทยากรยกเพราะหนังสือวิทยากรยเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในหน้าที่
ครูแก่ครูทั้งหลาย การเป็นครูต้องขอพระราชทานวิชาเพิ่มเติมอยู่แต่เมื่อ
ทั้งฝ่ายวิชาการและวิชาชีพอื่น ถ้ามีคณะนี้แล้วผลแห่งการสอบจะไม่
ก้าวหน้าขึ้นมาได้ การที่ให้ครูรับก็เพื่อเพราะที่ถึงฐานะว่าพอสมควร

ที่จะรับได้ คือมีเงินเดือนตั้งแต่ ๔๕ บาทขึ้นไป ไม่ใช่บังคับให้
รับทุกคน และค่ารับหนังสือพิมพ์ วิทยากรย์ก็ไม่แพงจนเกินไป

๔. นายเกริ่น แสงโกศิก ผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ตั้ง
กระทู้ถามว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการ ออกใบนำให้แก่
ราษฎรชาวนาถ่วงหน้าไว้เป็นเวลาาก่อนแต่เห็นผลช้าได้แต่เดี่ยอน
แน่นอนนั้น เป็นการไม่ชอบธรรมอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าหลังจากการ
ออกใบนำนั้นยังอาจเกิดภัยต่าง ๆ แก่ผลช้าในขณะที่ออกรวงนั้นได้
เช่นตัวแมลงและเพลี้ยกินเป็นต้น ซึ่งกระทำให้ผลเสียหายอยู่เต็มอ
ตงน ตามวิธีการตั้งแม้ว่าจะอนุญาตให้ร้องขอลดได้ก็จริง แต่กั
ต้องร้องภายในกำหนดของอายุใบนำ ซึ่งไม่เกิน ๓ เดือนนับแต่วัน
ที่รับใบนำนั้นมา ในลักษณะที่ว่าน หากผลที่เสียหายเพียงประจักษ์
ชนภายหลังในเมื่อใบนำนั้นขาดอายุการร้องเสียแล้ว ราษฎรชานา
ก็จักต้องเสียค่านำให้แก่รัฐบาลเต็มที่โดยร้องไม่ได้ เนื่องจากความ
ไม่ชอบธรรมเช่นนี้ จึงอยากทราบว่าจะเปลี่ยนวิธีการออกใบนำ
ให้แก่ชานาในเวลาทีเห็นผลทั่วถึงอันแน่นอนแล้วจะได้หรือไม่ หรือ
เพื่อความช่วยเหลือราษฎรชานาในเวลาเศรษฐกิจตกต่ำ จะขยาย
เวลาการร้องให้เป็น ๒ เดือนจะขัดข้องอย่างไร หรือไม่

พระยาไชยยศสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบ
ว่า จะเปลี่ยนวิธีสำรวจและขยายเวลาเรื่องขอลดหย่อนค่านำตามกระทู

ถามผู้มีได้ ถ้าความปรากฏว่ามีกรณีเสียหายแล้ว ทางการก็ยอม
พิจารณาตหย่อนให้

๕. พระบริรักษ์ราชอักษร ผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ตั้งกระทู้
ถามว่า เนื่องจากทางราชการได้ขอยืมสโมล์ร ในอำเภอเกาะตันตา
จังหวัดกระบี่ไปเป็นที่พักการอำเภอชั่วคราวเพราะที่ว่าการ อำเภอยังมี
ได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่จน จนมีคนเวลาดังเดยมาหลายปีเกินสมควร
แก่การยืมแล้ว ก็ยังมีปรากฏว่าทาง การ ได้ดำริจะก่อสร้าง
สถานที่ทำงานของรัฐบาดแห่งนี้ เพื่อที่จะให้ข้าราชการและประชาชน
ได้ใช้สโมล์รเป็นสถานที่พบปะในอันที่จะสัมพันธ์สัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์
ข้าพเจ้าขอถามรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยว่า ทาง การ
กระทรวงมหาดไทยจะสร้างที่ว่าการ อำเภอเกาะตันตา ขึ้น โดยมีชักช้า
ได้หรือไม่

น.ค. หลวงชำนาญวาดีวิรัตน์ ร.น. รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง
มหาดไทย ตอบว่า การสร้างที่ว่าการอำเภอเกาะตันตา กระทรวง
มหาดไทยกำลังพิจารณาอยู่แล้วในอันที่จะของบประมาณก่อสร้าง
ถ้าไม่มีอุปสรรคอันใดก็จะได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

๖. นายสว่าง ศรีวิโรจน์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดตปบุรี ตั้งกระทู้
ถามว่า การขุดคลองบางคู้ อำเภอท่าม่วง จังหวัดตปบุรี เพื่อ
ประโยชน์แก่การอาชีพของราษฎร ตามที่ข้าหลวงประจำจังหวัด

ตพบูรีพิจารณาตั้งมากระทรวงมหาดไทยนั้น อยากราบว่าเรื่องน
รัฐบาลจะอนุญาตให้ชุดหรือไม่ และจะลงมือเมื่อไร

น.ต. หลวงข้าราชการอาวุโสดี ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ตอบว่า การชุดของบ้างคน อำเภอกำแพง ตามกะตุ่ตาม
นั้น ไม่มีเรื่องทางกระทรวงมหาดไทยและได้สอบสวนแล้วไม่ปรากฏ
ว่าข้าหลวงประจำจังหวัดได้เสนอบอกขอให้ชุดของดังกล่าว จะมีเรื่อง
อยู่ที่แต่เพียงข้าหลวงประจำจังหวัดได้ หรือ มายังกระทรวงเกษตรา
ธิการถึงเรื่องการทำทำนบกกนาที่ลของบางคนเท่านั้น ซึ่งเวลาน
กระทรวงเกษตราธิการกำลังพิจารณายู่แล้ว

๗. นายสว่าง ศรีวิโรจน์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดตพบูรี ตั้ง
กะตุ่ถามว่า รัฐบาลได้อนุมัติร่างประปาในจังหวัดตพบูรีแล้ว ตั้ง
แต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ ยังไม่เห็นรัฐบาลได้ลงมือดำเนินการอะไรลงไป
ในจังหวัดตพบูรีตามที่ได้อนุมัติกันเคย บั้ราษฎรในจังหวัดตพบูรีเป็น
โรคคอหิวดำเนื่องจากขาดน้ำใช้ที่บริสุทธ์ ราษฎรอื่นใจกันมาก
อยากราบว่ารัฐบาลจะได้เริ่มลงมือดำเนินการเรื่องนี้เมื่อไรแน่ คือ
ว่าจะเริ่มลงมือดำเนินการได้ในราวเดือนไหนปีไหน

น.ต. หลวงข้าราชการอาวุโสดี ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ตอบว่า การสร้างประปาเทศบาลเมืองตพบูรี กรมโยธา
เทศบาลได้ตกลงในหลักการที่จะใช้บ่อลึกเป็นแหล่งน้ำ ตามโครง

การณซึ่งจังหวัดใดเห็นชอบแล้ว ก่อนที่จะลงมือชดบ่อตั้งจำเป็น
ต้องมีเครื่องชดบ่อ กรมโยธาเทศบาลจึงได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วเมื่อสมัยประชุมสามัญ พ.ศ. ๒๔๗๘ เครื่องชดจะ
มาถึงภายในเดือนกันยายนคนี้ เมื่อได้ตรวจรับมอบเรียบร้อยแล้ว
จะได้ส่งไปทำการชดบ่อที่ตบบุรีทันที ดังได้แจ้งให้ทางจังหวัดทราบไว้
ชนหนึ่งแล้ว ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นแล้ว การประปาสำหรับ
เทศบาลเมืองตบบุรีคงจะดำเนินการจำหน่ายน้ำได้ใน พ.ศ. ๒๔๘๐

๘. นายตะเมียด หงส์ประภาส ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา ตั้งกระทู้ถามว่า ๑. รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการ
เพาะปลูกข้าว ในจังหวัดอยุธยาบ้างหรือไม่ รัฐบาลได้คิดจะบำรุง
อย่างไรในการนี้บ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด ๒. รัฐบาลได้คิดแก้ไข
บำรุง การ ทำนา ของ ราษฎร ที่ ทำนา ในดินแดน ตั้งแต่จังหวัด อยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา ทาง
ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรบ้าง

พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
ตอบว่า ๑. รัฐบาลนี้ได้เห็นความสำคัญของการทำนา และมีนโยบาย
ที่จะบำรุงในทุกจังหวัดมานานแล้ว โดยเฉพาะจังหวัดอยุธยา รัฐบาล
ก็ได้ทำการบำรุงอยู่โดยเต็มกำลังแล้ว เป็นต้นว่าตั้งกิ่งสถานีทดลอง

อำนาจให้ได้ทำตามความคิดแล้วจะต้องกินเวลาไม่น้อยกว่า๗ปี อย่าง
ไรก็ดี เวदानัฐรัฐบาลกำลังทำการชุดของพระราชกฤษฎีกาอยู่แล้ว
ถ้าการเงินอำนาจให้ก็จะได้ทำการชุดต่อไปอีกและจะสร้างประตูประบาย
น้ำที่ปากคลองขนมจีน และจะจัดสร้างประตูเรือสัญจรที่บางบัวทอง
ต่อไป

๘. ร.ต. สอน วงษ์ โท ผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท ตั้งกระทู้
ถามว่า ฐานะของชาวนาในเวदानัฐรัฐบาลก็ยอมรับว่าอยู่แต่
อยู่ในฐานะยากจนกันถ้วน เพราะการอาชีพของกสิกรตกต่ำ และ
ขาดความช่วยเหลือในหลักการสำคัญจากรัฐบาล รัฐมนตรีเกษตรรา
ชการคนก่อน ๆ ก็ได้แถลงนโยบายว่าจะช่วยชาวนา แต่ไม่เห็นมี
โครงการที่จะช่วยโดยวิธีไร จึงอยากทราบว่ารัฐมนตรีเกษตรรา
ชการจะแจ้งโครงการในการช่วยเหลือชาวกสิกรในเรื่องนี้ได้หรือไม่

พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรราชการ
ตอบว่า ฐานะของชาวนาในเวदानัฐรัฐบาลยอมรับว่าเป็นอย่างด
แต่และมีได้นั่งนอนใจในอันที่จะทำการช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรรา
ชการก็ได้ดำเนินการตามคำแถลงนโยบายซึ่งรัฐบาลได้แถลงต่อสภา
แล้วเป็นลำดับมา และในขณะนี้เริ่มจัดสถานที่ทำการทดลองเพื่อ
ขยายการกสิกรรมประเภทอื่นที่ทุ่งมหาเมฆให้เป็นแบบอย่าง และ

กำลังพิจารณาวางโครงการบำรุงข้าว ซึ่งเป็นทางบำรุงส่งเสริม
การอาชีพกสิกรรม

๓๐. นายเทียบ นันทแพทย์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ตั้ง
กระทู้ถามว่า ด้วยเวลาน้อยมเป็นทศวรรษอยู่แต่ที่ว่า จำนวน
แพทย์ยังมีไม่พอแก่ความต้องการ โดยรัฐบาลมีความประสงค์จะต้อง
ต้องการใช้แพทย์อยู่อีกมาก นักเรียนแพทย์ที่เรียนสำเร็จจากจุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัยในปีหนึ่ง ๆ มีจำนวนเล็กน้อยไม่พอแก่ ความต้อง
และได้ทราบว่าเวลานี้ถึงกับรัฐบาลได้เอาแพทย์ที่เกาต์วงพันธมัยกลับ
เข้ารับราชการอีก โดยอ้างว่าทางราชการไม่มีแพทย์พอกับจำนวน
ความต้องการ ก็เมื่อรัฐบาลกำลังจะขยายงานในหน้าที่เหล่านี้ให้
เจริญขึ้น รัฐบาลจะคิดช่วยเหลือและทำนุบำรุงขยายการศึกษาใน
วิชาแผนกนี้ โดยให้มีแพทย์ปริณญาณมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
จะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

น.อ. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ธรรมการ ตอบว่า รัฐบาลได้ช่วยเหลือทำนุบำรุงขยายการศึกษา
ในวิชาแล้ว คือได้จัดเตรียมตึกกายวิภาคและสัตว์ศาสตร์ ขึ้นอีกชั้น
หนึ่ง เพื่อจะได้ขยายห้องปฏิบัติการเตรียมไว้สำหรับนักเรียนที่จะเพิ่ม
ขึ้น นอกจากนั้นยังดำริจัดการสร้างตึกสำหรับคนไข้เพิ่มชั้นอีก ๒ หลัง
บรรจุเตียงคนไข้ได้อีก ๑๐๐ เตียง เมื่อคนไข้เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ของ

ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ก็มีมากขึ้น นอกจากยังได้เตรียม
ห้องปฏิบัติการห้องปาฐกถาห้องรักษาพยาบาลคนไข้ ไว้สำหรับ
นักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น การที่จะมีแพทย์ปริญญาเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
ก็สุดแต่ผู้ที่จะไปสมัคร

๓๓. นายทองม้วน ชัดถาวร ผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม
ตั้งกระทู้ถามว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาว่า "ส่วน
อุดมศึกษาจะปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศจะได้ขยายงานให้นักเรียนได้เข้าศึกษาชนนมาก" นั้น
รัฐบาลได้ปรับปรุงเพื่อให้นักเรียนแพทยศาสตร์มากขึ้นแล้วเพียงไร
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพลเมือง และด้วยเหตุใดจึง
ไม่สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือผู้ปกครองของนักเรียนบ้าง เพื่อความสำเร็จ
การศึกษาแผนกใหม่มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะการศึกษาทางแพทย
ศาสตร์ นอกจากจะสำเร็จก็เป็นเวลานานและเปิดต้องเงินทองมาก รัฐบาล
จะช่วยให้หรือไม่ตามนัยแห่งคำถามของกระทู้

ขุนสกลวิชิตศึกษากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการ
ตอบว่า ตามที่รัฐบาลแถลงนโยบายไว้ว่าจะได้ขยายงานส่วนมหา
วิทยาลัยให้นักเรียนเข้าศึกษาได้มากขึ้นนั้น โดยณะเพาะอย่างยิ่งคณะ
แพทยศาสตร์ ได้จัดเสริมตึกกายวิภาค และสัตว์ศาสตร์ ซนออกซน

หนึ่ง เพื่อจะได้ขยายห้องปฏิบัติการเตรียมไว้สำหรับเรียนที่จะเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังดำริจัดการสร้างตึกสำหรับคนไข้เพิ่มขึ้นอีก ๒ หลัง บรรจุ
เตียงคนไข้เพิ่มขึ้นอีก ๓๐๐ เตียง เมื่อคนไข้เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ของ
ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ก็มีมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เตรียม
ห้องปฏิบัติการ ห้องปาฐกถา ห้องรักษาพยาบาลคนไข้ ไว้สำหรับ
นักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น แต่ในขณะนั้นจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาวิชานี้
ไม่เพิ่มขึ้นไปกว่าเดิม ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ (๑) การ
ศึกษาวิชาชีพแขนงนี้เป็นเวลานานกว่าแขนงอื่น เพราะต้องศึกษา
อย่างละเอียดถี่ถ้วน ต้องกวาดขันทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
นักเรียนจึงไม่มีใครสมัครเรียน เพราะในแขนงอื่นสำเร็จได้เร็วกว่า
(๒) เมื่อผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์
ปีที่ ๑ แล้ว ถึงคราวสอบได้เพื่อเลื่อนไปเรียนปีที่ ๒ โดยมากตกเสีย
ราว ๔๐% กระทรวงธรรมการได้กำลังจัดการแก้ไขอยู่แล้ว เชื่อว่า
จะได้ผลดีขึ้นในปีต่อไป การสนับสนุนเงินทุนช่วยผู้ปกครองของ
นักเรียนนั้นมียุติงกันอยู่แต่ของเอกชนและของมหาวิทยาลัย คือทุน
เอกชน ๘ ทุน เป็นเงินปีละประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ตามข้อกำหนด
ของเจ้าของทุนให้อุดหนุนต่างกัน แต่เฉพาะที่ให้อุดหนุนผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์นั้นราวปีละ ๑๒ คน ส่วนทุนของมหาวิทยาลัยนั้น
อุดหนุนแก่นิสิตที่ขาดแคลนคนหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐ บาท ในคณมนิผู้ได้

รับทุน ๒ คน ส่วนที่จะให้รัฐบาลช่วยทุนยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่ยังไม่อาจทำได้

สำหรับกระทู้ถามของนายสนิท เจริญรัฐ ผู้แทนราษฎรจังหวัด นครราชสีมา เรื่องให้มีการสอนรัฐธรรมนุญในหลักสูตรของ โรงเรียนนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอก่อน ส่วนกระทู้ถามของนายมงคล รัตนวิจิตร ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเงินส่วน ตกกำหนดผู้ใหญ่บ้าน ของนายสวัสดิ์ ยุวระเวศ ผู้แทนราษฎรจังหวัด นครสวรรค์ เรื่องการจัดซื้อพัดตุ และของนายเจือ ศรียาภัย ผู้แทน ราษฎรจังหวัดสงขลา เรื่องการช่วยชาวนาอำเภอระโนด ผู้ตั้ง กระทู้ถามไม่มาประชุม ประธานสภา ฯ จึงให้เลื่อนไป

ประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติขอเลื่อน แก้ไขเพิ่ม เติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ของหัตถวงศรีประกาศ ผู้แทนราษฎรจังหวัด เชียงใหม่ ต่อที่ประชุม

ผู้เสนอได้พอใจในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไข ใหม่แล้ว จึงขอก่อน

ที่ประชุมอนุมัติ

ประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สังกัด วัดอัมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี ให้แก่กระทรวงกตมาใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๕ ของรัฐบาล

ต่อที่ประชุม แต่เนื่องด้วยแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ยังผิดทิศอยู่
รัฐบาลจึงได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัตินี้คืนไปพิจารณาใหม่

ที่ประชุมอนุมัติ

ประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะ
อาญา พุทธศักราช ๒๔๗๘ ของนายกิมทะ นรินทร์พานิช ผู้แทนราษฎร
จังหวัดตราด ต่อที่ประชุม

ผู้เสนอได้แถลงถึงความประสงค์ในการที่ต้องเสนอร่างพระราช
บัญญัตินี้มีความสำคัญว่า เพื่อจะแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. ๓๒๗ โดยยกเด็กมาตรา ๓๑๗ แห่งกฎหมายนี้เสีย

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว ที่ประชุมลงมติไม่รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นอันว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ตกไป

ประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ ของนายกิมทะ นรินทร์พานิช
ผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ต่อที่ประชุม

ผู้เสนอได้แถลงถึงความประสงค์ในการที่ต้องเสนอร่างพระราช
บัญญัตินี้มีความสำคัญว่า เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยยกเด็กมาตรา ๓๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัตินั้นเสีย

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว ที่ประชุมลงมติไม่รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นอันว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ตกไป

ที่ประชุมได้หยุดพักเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา และเริ่มประชุมใหม่
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

ประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมกรรมกร พุทธ
ศักราช ๒๔๗๘ ของขุนวรสิทธิ์ธรรมาธิบดี ผู้แทนราษฎรจังหวัด
หนองคาย ต่อที่ประชุม

ผู้เสนอได้แสดงถึงความประสงค์ในการที่ต้องเสนอร่างพระราช
บัญญัตินี้ด้วยความสำคัญว่า เพื่อให้มีการควบคุมกรรมกรมิให้
ทำการของนายจ้างเกินกำลังจนทำให้เสียอนามัย และได้เงินเพียงชีพ
ในเวลาเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ หรือประสพอันตรายเพราะทำการให้
แก่นายจ้างตามหน้าที่ถึงทุกสภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว รัฐบาลได้ขอรับร่างพระราช
บัญญัตินี้ไปพิจารณาก่อนสภา ฯ ดงมนตรีบดีว่าการ

ที่ประชุมอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๗ นาฬิกา

นายปพาพ บุญ-หลง

นายประเสริฐ บัณฑิตคุณ

นายบุญช่วย สุนทรสมบัติ

ผู้จัดรายงาน

คหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร